



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน แนวหน้า เดลินิวส์ สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์ บ้านเมือง กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย ช่อง 3,5,7,9 TNN สวท.</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า</p>	<p>โรคติดเชื้อไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และกล่าวว่า ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก เนื่องจากพบเด็กศีรษะเล็กน้อยมาก เพียงร้อยละ 1 ขณะนี้กำลังพิจารณาว่าจะให้มีการตรวจครรภ์หญิงตั้งครรภ์ฟรี ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยซิกาและอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง และอยากให้ประชาชนช่วยกันกำจัดยุงลาย ทั้งนี้ภาวะศีรษะเล็กจะตรวจพบได้ในอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ ซึ่งมากเกินจะยุติการตั้งครรภ์ได้ ดังนั้นต้องป้องกันและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเชื้อซิกา อยู่ในกระแสเลือดประมาณ 5 วัน อยู่ในปัสสาวะประมาณ 1 เดือน อสุจิประมาณ 6 เดือน ส่วนกรณีที่พบเชื้อซิกา ทางน้ำตานั้นเป็นเรื่องจริง แต่โอกาสติดต่อกันได้ยากมาก เพราะเชื้อจะติดต่อผ่านทางยุง การมีเพศสัมพันธ์ และจากแม่ไปทารกผ่านทางรก สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าให้ยุงกัดและระวังเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ โดยนายกรัฐมนตรีนับว่าเป็นห่วงเรื่องสถานการณ์ของซิกา ว่ารุนแรงเหมือนที่เรากำลังตกใจกันหรือไม่ ซึ่งที่จริงภาวะเด็กศีรษะเล็กเกิดน้อยมาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอร่วมกับ นพ.สสจ.ทั่วประเทศ กำชับให้เฝ้าระวังและป้องกันโรคซิกาอย่างเข้มข้น ทั้งเรื่องการจัดลูกน้ำยุงลาย และเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยซิกาเป็นพิเศษ โดยสถานที่พบว่าเป็นห่วง คือ ศาสนสถาน หรือในวัด พบ 60.47% โรงเรียน 41.40% โรงงาน 38.10% และโรงพยาบาล 27.59%</p>
<p>ASTVผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอต จ.ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ประมาณ 3 เดือน ที่หมู่บ้านบานเย็น ชุมชนเขาสามยอต อ.เมืองลพบุรี ผู้ป่วยเฝ้าระวังติดเชื้อไวรัสซิการายล่าสุด ของ จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งใน อ.เมืองลพบุรี ด้านเจ้าหน้าที่เทศบาลพร้อมเจ้าหน้าที่จาก สคร.ที่ 4 ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตลอดจนให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ ให้รู้จักป้องกันตนเอง ไม่ให้ยุงลายกัด</p> <p>นพ.ไพโรจน์ สุริตันวิช นพ.สสจ.ลพบุรี เปิดเผยว่า มีผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวังไวรัสซิกา 10 ราย ในเขต อ.เมืองลพบุรี 9 ราย อ.หนองม่วง 1 ราย แยกเป็นผู้ใหญ่ 8 ราย เด็ก 1 ราย และหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย</p> <p>-เสนอข่าว รายงานของรอยเตอร์ระบุว่า วันหยุดยาวเนื่องในวันชาติจีนเริ่มขึ้นเมื่อวันเสาร์ (1ต.ค.) ที่ผ่านมา ชาวจีนพากันออกไปท่องเที่ยวต่างแดน แม้นักท่องเที่ยวจีนบางส่วนยอมรับว่ารู้สึกกลัวไวรัสซิกา แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางการเดินทางเยือนไทย รอยเตอร์ยังอ้างเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวระดับสูงของไทย แสดงความเชื่อมั่นว่าจะมีชาวจีนมากกว่า 200,000 คน มาเยือนไทยช่วงวันหยุดยาวของจีน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนราว 30 เปอร์เซ็นต์</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความว่า หลังจากพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 ก.ย. พบปัญหาความคลุมเครือด้านการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ สสจ. ที่ระบุว่าในระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตสามารถเปิดร้านได้ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าไม่ได้ และยังมีปัญหาเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติและหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการออกใบอนุญาตที่ไม่ชัดเจน ว่าขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ต้องไปขออนุญาตจากท้องถิ่นอีกหรือไม่ จึงอยากให้องค์กรที่เกี่ยวข้องได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ และขอให้มีการผ่อนผันให้ผู้ประกอบการปรับตัวในช่วงแรกที่กฎหมายมีผลบังคับ</p> <p>ด้าน วรพรรณ พิมพา นักวิชาการสาธารณสุข อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ให้สัมภาษณ์ว่า ต้องไปตรวจสอบหลักสูตรของผู้ให้บริการร้านนวดและสปา ว่าตรงตามหลักสูตรที่สธ.ประกาศไว้หรือไม่ หากผู้ประกอบการไม่เข้าใจ สามารถปรึกษาได้ที่สาธารณสุขในพื้นที่ และหากไม่ขอใบอนุญาตให้ถูกต้องจะถูกดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้น</p>
<p>ข่าวสด คอลัมน์ บ.ก. ตอบจดหมาย</p>	<p>ร้องเรียนการเก็บเงิน ฌกส.</p> <p>-เสนอจดหมาย จากชรก.เกษียณ ว่า ได้รับความเดือดร้อน โดยฌกส.กระทรวงสาธารณสุขไม่ควรจะให้สมาชิกส่งเงินตลอดชีพ เดิมเมื่อถึงอายุ 60 แล้วไม่ต้องส่ง จึงควรให้เป็นไปตามข้อบังคับเดิม เพราะการเก็บเงินเพิ่มตามจำนวนสมาชิกที่ตายเพิ่ม เป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรม จะลาออกก็ไม่ได้เงินคืน กู้ก็ไม่ได้ ทำให้ข้าราชการบางคนเกษียณและรับบำนาญไม่มีเงินส่ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน แนวหน้า	<p>คืบหน้าคำสั่งย้าย นพ.วินัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ชี้แจงต่อที่ประชุมบอร์ด สปสช. กรณีคสช.มีคำสั่งย้าย นพ.วินัย สวัสดิ์ อติตเลขาธิการ สปสช. ไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งประจำสำนักงานปลัด สธ. ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2558 จนหมดวาระในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 รวมเวลาทั้งสิ้น 10 เดือน 21 วัน ว่า นพ.วินัยได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมไปยังนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง โดยระบุว่า คำสั่งดังกล่าวทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดว่ากระทำการทุจริตต่อหน้าที่ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามข้อเสนอของ นายวิชวุฒิ เครื่องาม รองนายกรัฐมนตรี และสั่งการให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ทำหนังสือแจ้งนพ.วินัย ระบุว่า นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า ท่านได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และได้พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.แล้ว การระงับการปฏิบัติราชการในตำแหน่งจึงหมดไปด้วย บัดนี้ แม้วานพ.วินัยจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.ไประยะหนึ่ง แต่ถือว่าเรื่องนี้ได้จบลงแล้ว และไม่ปรากฏพบว่ามีการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสอันจะส่งผลกระทบต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่อย่างใด</p>
มติชน	<p>สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วินัย สวัสดิ์ อติตเลขาธิการ สปสช. และข้าราชการบำนาญของกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีกรมบัญชีกลางเตรียมให้ประกันเอกชนมาบริหารกองทุนสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ 60,000 ล้านบาท ว่า หากจะมีการปรับเปลี่ยน ต้องทำให้ข้าราชการได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ดี เข้าถึงการบริการ และต้องไม่ทำให้ข้าราชการส่วนหนึ่งรู้สึกท้อใจ และหนีไปรับบริการโรงพยาบาลเอกชน จนกลายเป็นหนี้เป็นสิน ฝากให้คงสิทธิเดิมไว้ คือ 1.ต้องรักษาได้ทุกโรค ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต้องไม่มีเพดาน และต้องไม่มีเงื่อนไขหากป่วยก่อนที่จะเป็นข้าราชการ หรือก่อนได้สิทธิ จะไม่เข้าเกณฑ์การรักษายาบาล 2. ให้ใช้ระบบจ่ายตรงตามเดิม ไม่ต้องสำรองจ่าย และขอเรียกร้องให้สมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ ซึ่งเป็นตัวแทนของข้าราชการทั้งหมด ช่วยติดตามเรื่องนี้ และช่วยพิทักษ์สิทธิข้าราชการโดยรวมด้วย</p>
มติชน เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>สวัสดิการคนพิการ</p> <p>-เสนอข่าว นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ก.พัฒนาสังคมฯ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งให้คนพิการมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถือเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับคนพิการที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ 32,281 คน ที่จะได้รับสิทธิดังกล่าว จากเดิมที่ใช้สิทธิประกันสังคม ซึ่งมีสวัสดิการรักษายาบาลน้อยกว่าคนพิการที่ไม่ได้ทำงานและใช้สิทธิบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว นายวันเสาร์ ไชยกุล ผู้จัดการศูนย์อำนวยการแหล่งเรียนรู้คนพิการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการย้ายสิทธิประกันสุขภาพจากบัตรทองผู้พิการ (ท.74) ไปยังระบบประกันสังคม ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ผู้พิการได้สิทธิในการรักษาที่มีประสิทธิภาพตามเดิม สนับสนุนมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิผู้พิการในระบบประกันสังคมสามารถเข้ารับบริการสิทธิบัตรทองตามเดิมได้ โดยที่สำนักงานประกันสังคมจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้</p> <p>ทั้งนี้ บัตรทองของผู้พิการหรือ ท. 74 มีทั้งหมด 76 รายการ เช่น การรักษา การฟื้นฟู การฝึกพูด กายภาพ ซึ่งก็คือ การรักษาโรคทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการโดยตรง ซึ่งประกันสังคมไม่ได้ครอบคลุม</p>
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ , มติชน	<p>ศาลรับฟ้องคดี อภ.</p> <p>-เสนอข่าว ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง รับฟ้องคดี นางวีระมล มหาตมวดี อายุ 54 ปี อดีตข้าราชการระดับ 9 องค์การเภสัชฯ เป็นโจทก์ฟ้อง นางสาวพิศมร กลิ่นสุวรรณ รองผอ. และกรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงขององค์การเภสัชฯ รวม 8 คน ซึ่งจำเลยที่ 2-7 เป็นกรรมการองค์การเภสัชฯ และจำเลยที่ 8 คือ นพ.สุวัช เชื้อศิริวัฒนา อดีตผอ.องค์การเภสัชฯ ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเลย ละเว้นการทำงานโดยมิชอบ หรือโดยทุจริต กรณีไม่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชฯ ตามระเบียบที่กำหนด แต่ประวิงเวลาออกไปทำให้เกิดความเสียหาย โดยก่อนหน้านั้น นางวีระมลได้ฟ้ององค์การเภสัชฯ กรม ต่อศาลแรงงานกลาง และศาลมีคำพิพากษาแล้วว่า การกระทำของจำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร 10 และให้ใช้คำสั่งใหม่ ๆ ทดแทน 800,000 บาท</p>
สำนักข่าวอินโฟเควสท์	<p>นโยบายเร่งด่วนไตรมาสแรกปี 60</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอ กับผู้บริหารใหม่และเก่า นพ.สสจ. ผอ.รพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ศ./รพท. มอบนโยบายเร่งด่วนไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การบริหารจัดการงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เร่งรัดการจัดจ้างให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด โดยงบลงทุนที่น้อยกว่า 2 ล้านบาท ให้ลงนามและเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2559 เกิน 2 ล้านบาทให้เซ็นสัญญาภายในเดือนธันวาคม 2559 2.จัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2560 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ เป็นแผนปฏิบัติการ 16 แผนงาน 48 โครงการ ในกรอบ 4 ยุทธศาสตร์ P&P Excellence, Service Excellence, People Excellence และ Governance Excellence โดยในเดือนตุลาคม ทีมผู้บริหารจากฝ่ายการเมือง ปลัด สธ. รองปลัด สธ. และอธิบดี จะลงพื้นที่เพื่อรับฟังและติดตามทุกเขต 3.เร่งรัดการใช้จ่ายงบดำเนินการให้ได้อ้อยละ 33 และงบในการฝึกอบรมให้ได้อ้อยละ 50 ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 4.ให้สถานพยาบาลทุกแห่ง ตั้งแต่ระดับรพ.สต. ขึ้นมา เตรียมพร้อมดูแลผู้เสียหายเสพติดในฐานะผู้ป่วย ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ 5.ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างเข้มข้นจริงจัง
ไทยรัฐ คอลัมน์ โสมชบาจะจำ	<p>สมเด็จพระเทพฯ เปิดประชุมไอโอดีน</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 7 ต.ค. เวลา 14.00 น.(ในคอลัมน์ เขียนวันที่ 6 ต.ค.)</p>
มติชน	<p>10 เมนูเจเพื่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ฉนัย ครอบกุล กรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง รพ.รามธิบดี กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลกินเจ คนส่วนใหญ่มักรับประทานอาหารเจประเภทแป้งและมัน เสี่ยงต่อโรคอ้วน จึงควรหลีกเลี่ยงก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วเจ ผัดไทยเจ ก๋วยเตี๋ยวดำหน่าเจ ข้าวผัดเจ ก๋วยเตี๋ยวน้ำใส และรับราน 10 เมนูสุขภาพ คือ 1.ส้มตำเจ 2.ต้มยำเห็ดเจ 3.แกงส้มมะละกอเจ 4.แกงจืดฟักเจ 5.แกงเลียงเจ 6.ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเจ 7.แกงจืดผักกาดขาวเต้าหู้เจ 8.ยำผักหวาน 9.ยำวุ้นเส้นเจ และ 10.ต้มจับฉ่าย</p>
ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการออนไลน์ ,Hfocus,ไอเอ็นเอ็น ,เว็บไซต์ sanook.com	<p>สบส.แนะผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงกินยาต่อเนื่อง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บางคนไม่กล้ากินยาที่แพทย์สั่ง เพราะกลัวว่าหากกินไปนานๆ จะเป็นโรคไตวาย ดับแข็ง บางคนหยุดยาเองเพราะเห็นว่าอาการปกติดี จะกินเมื่อเริ่มมีอาการผิดปกติ โดยจากรายงานผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนรักษาทั่วประเทศ มีผู้ป่วยเบาหวานกว่า 2.5 ล้านคน และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกว่า 5 ล้านกว่าคน แต่มีผู้ป่วยปฏิบัติตามควบคุมอาการได้ดีประมาณร้อยละ 27 เท่านั้น จึงขอย้ำเตือนและสร้างความเข้าใจว่าทั้ง 2 โรคนี้รักษาไม่หายขาด แต่สามารถควบคุมอาการให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ โดยการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3 เรื่อง ได้แก่ กินยาต่อเนื่องตามการรักษาของแพทย์ ออกกำลังกาย และควบคุมอาหาร</p>
คมชัดลึก	<p>ผลสำรวจไอคิวเด็กปัตตานี</p> <p>-เสนอข่าว พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กล่าวว่า สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้สำรวจระดับสติปัญญาเด็กไทยเมื่อปี 2554 โดยการสำรวจนักเรียนอายุ 6-18 ปี จำนวน 92,525 คน พบว่า ระดับสติปัญญาเด็กใน จ.ปัตตานี อยู่ในลำดับที่ 75 ของประเทศ มีระดับสติปัญญาเฉลี่ย 91.06 ถือว่าอยู่ในระดับปกติแต่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ไอคิวเด็กปัตตานีค่อนข้างต่ำ คือ การรับรู้ข่าวสารสถานการณ์ความไม่สงบ ซึ่งเมื่อรับรู้บ่อยๆ มีโอกาสที่จะมีระดับไอคิวต่ำกว่า 90 อยู่ 1.69 เท่าของเด็กที่ไม่ได้รับข่าวสารความรุนแรง</p>
เดลินิวส์	<p>พัฒนาศักยภาพบุคลากร รพร.</p> <p>-เสนอข่าว นายสมิต ประสันนาการ นพ.สสจ.อุดรธานี กล่าวว่า การประชุมสัมมนาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจากทั่วประเทศ ครั้งที่ 19 “สุขภาพดี วิถีไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างบุคลากรของรพ.สมเด็จพะยุพราชสาขาต่าง ๆ ทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ รับฟังความรู้วิชาการที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสถานการณ์การพัฒนารพ. รับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการมูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราช และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ (4 ต.ค.59)</p>	<p>นักวิชาการแนะปฏิรูปสื่อ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมมอบนโยบายต่อผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์</p> <p>นายธีชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. เห็นว่า ควรจะคิดถึงการปฏิรูปสื่อและกลไกทั้งหมด ทั้งช่อง 11 และไทยพีบีเอส เพื่อให้เนื้อหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ ต้องสื่อสารข้อมูลที่มีประโยชน์กับประชาชน และมั่นใจว่าประชาชนสนใจ เช่น เรื่องสุขภาพ โดยให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นกระบอกเสียงให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพราะเรื่องสุขภาพคนสนใจมาก แต่มักจะมีการส่งต่อข่าวที่ข้อมูลบิดเบือนผิดพลาด จำนวนมากในโลกออนไลน์</p>
<p>ข่าวสด คอลัมน์รุ่งตัดแวง</p>	<p>เชื่อดื้อยา</p> <p>-เสนอบทความ เกี่ยวกับเชื่อดื้อยาว่า หนึ่งในภัยร้ายแรงคือ เชื้อสแตฟิโลคอคคัส ออเรียส (MRSA) ที่แพร่ระบาดตามโรงพยาบาล ซึ่งเป็นเชื้อที่อยู่บนผิวหนังมนุษย์และไม่ก่อโรค แต่หากไปอยู่ผิดที่ก็จะก่อโรคอาหารเป็นพิษ ภาวะแพ้และลำไส้อักเสบ หากตรวจพบว่าเป็นสายพันธุ์ MRSA ผู้ป่วยอาจต้องใช้เวลารักษานานและมีโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้น ส่วนเชื้ออีกชนิดคือ วัณโรคแบบดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวการทำให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ ซึ่งติดเชื้อไวรัส HIV เสียชีวิต เพราะภูมิคุ้มกันบกพร่อง</p> <p>องค์การอนามัยโลกระบุว่า สาเหตุของการเกิดเชื่อดื้อยาประการหนึ่งมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อของผู้ป่วยไม่ทำตามคำแนะนำของแพทย์ ปัญหานี้จึงต้องการความร่วมมือทั้งจากวงการแพทย์และประชาชนทั่วไป ที่ต้องตระหนักถึงการใช้อย่างเหมาะสม</p>
<p>มติชน,ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว ถนน 9 สายหลักในพื้นที่ กทม. เกิดน้ำท่วมขัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ของให้ประชาชนเข้าใจระบบการระบายน้ำ ด้านกรมอุตุฯ เผยวันที่ 4-8 จะมีพายุเข้า เตือนประชาชนสังเกตระดับน้ำ และติดตามประกาศจากทางราชการ</p> <p>นพ.ประกาศ จิตตาศิริวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ได้กำชับให้สวม.ทุกพื้นที่ ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม และยึดหลักการปฏิบัติตัว คือ นอนในมุ้ง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เนื่องจากน้ำท่วมขังทำให้เสี่ยงติดเชื้อเป็นโรคตาแดงได้ง่าย</p>
<p>เว็บไซต์ sanook.com</p>	<p>ขอความช่วยเหลือเด็ก 5 ขวบป่วยไม่รู้สีกตัว</p> <p>-เสนอข่าว ด.ญ.ลลิตา หรือ น้องน้ำอายุ 5 ปี อยู่ที่ ต.เจ้าเสด็จ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา มีอาการเกร็งแล้วกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรามานาน 7 เดือน ต้องเจาะคอเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจ และใส่สายยางให้อาหารทางหน้าท้อง แพทย์ระบุว่าเด็กมีอาการสมองฝ่อ ทำให้ขาดออกซิเจนเลี้ยงในสมอง ทำให้พ่อแม่ไม่สามารถไปทำงานรับจ้างทั่วไปได้ ส่วนแม่เป็นลูกจ้างชั่วคราวของรพ.เสนา ต้องใช้เงินเหมาลดครั้งละ 1,500 บาท พาลูกไปพบแพทย์ที่รพ.จุฬาตามนัด จึงขอความช่วยเหลือ บริจาคเงินเข้าบัญชีนางมณฑา เกตุโชติ ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออมทรัพย์เลขที่ 980-669-7103</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>เกาหลีใต้เตรียมยกเลิกการระงับนำเข้าไก่ไทย</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย ช่วงปี 2547 เกาหลีใต้ได้ระงับการนำเข้าไก่สดแช่เย็นและแช่แข็งจากไทย ล่าสุด เกาหลีใต้ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจรับรองผู้ประกอบการส่งออกไก่สดแช่แข็งและแช่เย็นไทยจำนวน 50 โรงงานแล้ว คาดว่าไทยจะสามารถส่งออกไปยังเกาหลีใต้ได้ในช่วงปลายปีนี้</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด M2F เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน 360 โพสต์ทูเดย์</p>	<p>รางวัลโนเบลการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายโยชิโนริ โอสุมิ นักชีววิทยาเซลล์ ชาวญี่ปุ่น วัย 71 ปี ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปี 2016 จากผลงานการศึกษาทางด้าน "ออตโฟกั" หรือ ขบวนการกินตัวเองของเซลล์ในร่างกาย ที่เมื่อถูกขัดขวางจะสามารถทำให้เป็นโรคพาร์กินสันและเบาหวานได้</p>

